

กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Time Frame)  
 ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

ลำดับ	กิจกรรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน
ระยะที่ ๑	การทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เพื่อเบิกเงินงวดที่ ๑)	๑. สัญญาขอรับทุนฯ ๒. ข้อเสนอโครงการวิจัย	วันที่ทำสัญญา
ระยะที่ ๒	พัฒนาเครื่องมือวิจัย	-	ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา
ระยะที่ ๓	ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ	-	ภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา
ระยะที่ ๔	การรายงานความก้าวหน้า ระยะเวลา ๖ เดือน (เพื่อเบิกเงินงวดที่ ๒)*	๑. แบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://research.buu.ac.th/web/2019/?page_id=612">http://research.buu.ac.th/web/2019/?page_id=612</a> ๒. บันทึกข้อความนำส่งรายงาน ความก้าวหน้า ๓. ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ฯ	ภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา
ระยะที่ ๕	เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	-	-
ระยะที่ ๖	การส่งใบตอบรับบทความวิจัยให้ลง ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศหรือ ต่างประเทศ (เพื่อเบิกเงินงวดที่ ๓)*	๑. บันทึกข้อความนำส่งใบตอบรับ บทความวิจัยให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร ในประเทศหรือต่างประเทศ ๒. ใบตอบรับการลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสาร	ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา (หากเลยเวลาที่กำหนดให้ทำบันทึกข้อความ ชี้แจงการขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย ครั้งที่ ๑)
ระยะที่ ๗	การส่งหลักฐานการนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ ประเภททุนที่ได้รับการสนับสนุน และ ตามที่ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ หรือ ผลกระทบไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย ผลลัพธ์ หรือผลกระทบไว้ในข้อเสนอ โครงการวิจัย	๑. บันทึกข้อความขอส่งหลักฐาน การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๒. สำเนาหลักฐานการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๓. บันทึกข้อความขออนุมัติขยาย เวลาส่งหลักฐานการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ (ในกรณีที่จำเป็น)	ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่ ผู้รับทุนได้รับการตอบรับบทความวิจัยให้ลง ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศหรือต่างประเทศ
ระยะที่ ๘	การขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย	๑. บันทึกข้อความขอขยาย ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย ๒. แบบฟอร์มขอขยายเวลาวิจัย	ภายในอย่างน้อย ๖๐ วันก่อนสิ้นสุดสัญญา และสามารถขยายได้ตามประกาศฯ ที่ ๐๕๕๗/ ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่แท้จริง รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการวิจัย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ <http://nurse.buu.ac.th/2021/News-Research.php>

\*ถ้าไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในแต่ละระยะ จะไม่สามารถเบิกเงินตามงวดที่กำหนดได้